

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

CMO – จังหวะ ย่อมาแล้ว ก็น่าเล่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... วันนี้ เป็นมุมมองเปลี่ยนกลยุทธ์กันบ้างดีกว่า เพราะดูๆ ไปแล้ว ช่วงนี้

จะเล่นหุ้นที่เป็นสัญญาณขึ้น หรือ ขึ้นจนมีแนว Mew High ก็อาจจะเหมือนไม่ค่อยไหว หุ้นแต่ละตัวในระยะนี้ ที่น่าจะไปได้ ก็ต้นเล่นเกม “สงครามวันเดียว” หรือ วันวานดูดี วันนั้นดูห่วย อะไรทำนองนั้น... เหนือเมฆเลย ขอมาดูหุ้นที่มีการย่อลงมาก่อนหน้านี้บ้างในบางจังหวะ แล้ว เหมือนจะมีแนว เด็งกลับ หรือตั้งสลับขึ้นมาได้ (ไม่มากก็น้อยแหละ)... อาจจะมีบางท่าน ที่ชอบอีกแบบหนึ่ง คือ หุ้นที่ลงมาลึกๆ จนเราคิดว่าลืกพอแล้วละ หรือตรงนั้นตรงนี้ น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจแล้วละ ก็เข้าไปรับเข้าไปซื้อชื้อเก็บไว้... ซึ่งบางครั้ง มันก็ถูก หรือหมายถึงว่าใช่แหละ ที่ซื้อถูกเพื่อรอขายแพง แต่ก็อย่าลืมนะครับว่า หุ้นที่ยังเป็นแนวโน้มขาลง และท่าน คิดว่าราคาลงมาจนถูกแล้ว บางครั้ง มันก็อาจจะมีการถูกกว่าตามมาได้บ่อยครั้ง หรือแม้จะตั้ง หรือ Rebound ก็อาจจะไม่มาก และก็อาจจะแค่ตั้ง หรือ Rebound เพื่อลงอีกครั้งก็ได้... เพราะในเมื่อแนวโน้มหลัก ยังเป็นลง การตั้งขึ้นใดๆ ก็เพื่อลง ตามมาก็ได้... เหนือเมฆถึงได้กล่าวบ่อยๆ ว่า ถ้าเล่นหุ้นจริงๆ แล้วนั้น ถ้าจะไม่คิด จะขายหรือ Cut Loss ไม่ว่าจะคิดแบบไหนก็ตาม ควรจะมองหาหุ้นที่เป็นขาขึ้น จะดีกว่า... เพราะการลงใดๆ ที่แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น ก็อาจจะเป็นการ ลงเพื่อขึ้น ใครที่ซื้อแล้วขายไม่เก่ง ขายไม่เป็น ทำใจ Cut ไม่เป็น ก็ต้องมองหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นไว้ก่อน แล้วเวลาย่อ ก็เข้าไปซื้อ... ที่นี้ เวลายุ่อ ก็ใช้ว่าจะเอาราคาที่กำลังย่อ หรือ ยังไม่รู้ว่าย่อจนคิดไปว่า โกลจะตั้งแล้วมั้ง ต้องหาหุ้นที่ย่อ แล้วเห็นสัญญาณว่า จะตั้งแบบชัดๆ หน่อย ก็ดี

ดูตามเกม... ก็ว่ากันไปตามเกม ที่มีแนวว่าจะตั้ง ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็เป็นจังหวะของ การเก็งกำไร ซึ่งบางท่านก็จะเล่นเกมเร็ว ก็หวังส่วนต่างไม่มากนัก ถ้าถ้าเล่นเกมเป็นรอบ ก็อาจต้องถือหุ้นได้

แนวรับ : ... 2.16-2.10 หรือต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ไว้ก่อน

เป้าหมาย : ... 2.40-2.50 (เล่น Rebound) และมีลุ้น 3.0 ได้

Price Chart...(CMO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CMO... จริงๆ แล้ว การขึ้นมา New High ในก่อนหน้านี้ และการลง ที่ไม่ลงต่ำมากๆ หรือ ไม่ลง ไปต่ำกว่า Low เดิม นั้น โครงสร้างแบบนี้ ก็ต้องเรียกว่า เป็นขาขึ้น หรือ ถ้าอ่านโครงสร้างไม่เก่ง อ่านแนวโน้ม ไม่เป็นไม้คดลอง ก็ลองใช้เส้น MA. อย่างที่เคยกล่าวไว้ นะ ซึ่งเส้น MA. ต่างๆ นานา ไม่ว่าจะใช้ระยะไหน จะบอกเรา ว่าแนวโน้มระยะนั้นๆ เป็นอย่างไร หรือ มีสัญญาณอย่างไร ใน MA. บ้าง เราก็เล่นไปตามนั้น หรือ ยึดตามแนวโน้ม นั้นๆ ไว้ก่อน... ส่วนจังหวะการย่อ หรือการลง จากภาพ เราจะสามารถหวังได้ว่า น่าจะย่อ หรือลงมาจน พร้อมจะ ตั้งสลับ หรือ Rebound หรืออาจจะถึงกลับเป็นขึ้นจริง ตามแนวโน้มที่เป็นอยู่ได้ต่อไป... ย่อแล้วมีแนว ก็มีลุ้น